

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2017

**Kính gửi: - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán phát hành ngày 31/3/2017 của năm tài chính 2016.

Công ty Cổ phần đầu tư và Xây lắp Sông Đà (SDD) đã gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, ủy ban chứng khoán Nhà Nước Báo cáo tài chính do công ty lập và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm tài chính 2016. Trong Báo cáo tài chính có nêu ý kiến kiểm toán ngoại trừ về việc chưa trích lập dự phòng đối với các khoản phải thu khác và khoản trả trước cho khách hàng.

Ngoài ra kết quả kinh doanh chênh lệch về lợi nhuận giữa báo cáo tài chính Công ty lập và báo cáo được kiểm toán Doanh nghiệp giải trình tổng thể về ý kiến ngoại trừ và số liệu chênh lệch về lợi nhuận như sau:

1: Đối với khoản trích lập dự phòng phải thu khó đòi:

- Đối với dự phòng phải thu về tiền lãi Công ty chưa trích lập vì trong năm tài chính 2015 và 2016 Công ty đang thu hồi tiền vốn đầu tư và được hạch toán giảm vào nợ gốc, hiện tại Công ty đã thu hồi hết tiền gốc và trong năm 2017 Công ty thu tiếp tiền lãi vì vậy Công ty không trích lập dự phòng phải thu khó đòi đối với với khoản phải thu về tiền lãi.

- Đối với khoản phải thu của Tổng Công ty Sông Đà và trả trước cho khách hàng Công ty Cổ phần tư vấn và Đầu tư Thái Bình thì định kỳ Doanh nghiệp vẫn gửi đối chiếu công nợ được xác nhận công nợ giữa hai bên. Khoản trả trước cho khách hàng là Doanh nghiệp thực hiện đúng theo điều kiện của hợp đồng được ký kết giữa hai bên, mặt khác số tiền trả trước cho khách hàng 1.3 tỷ không phải toàn bộ của doanh nghiệp mà của cả thành viên đứng đầu Liên danh chuyển tiền góp vốn cho dự án và sau đó chuyển ứng trước cho khách hàng. Hợp đồng đang thực hiện khi có biên bản nghiệm thu thì tiền ứng sẽ được trừ trong phần nghiệm thu thực hiện vì vậy Công ty không trích lập dự phòng phải thu khó đòi về khoản trả trước này.

2. Về chênh lệch lợi nhuận giữa số liệu Công ty lập và báo cáo được kiểm toán



Số liệu chênh lệch về lợi nhuận do trong năm khi Công ty lập báo cáo Dự án nhà máy Thủy điện Tát Ngoãng khi trích khấu hao trên giá trị tài sản được tạm tính đến thời điểm phát sinh là ngày 1/1/16. Khi báo cáo kiểm toán thì dự án nhà máy thủy điện tát ngoãng cơ bản được quyết toán về giá trị và chuyển giá trị dở dang sang tổng tài sản và giá trị khấu hao tăng lên. Chi phí tài chính tăng 1.677 triệu là các khoản vay chưa tới thời hạn trả lãi nhưng xác định trước chi phí tài chính khi phát sinh nên chênh lệch về lợi nhuận.

Vậy Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà giải trình với ủy ban chứng khoán Nhà nước; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chưa trích lập dự phòng nêu trong ý kiến ngoại trừ của kiểm toán và chênh lệch lợi nhuận giữa báo cáo Công ty lập với báo cáo kiểm toán

Xin trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ *WPM*

CHỦ TỊCH HĐQT



Đinh Văn Nhân

Nơi nhận

- như kính gửi
- lưu TCHC, TCK

